
รายงานผลการศึกษา 
ของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม                                                       

ในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน 
 

 
ด้วยในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่  3 (ครั้ งที่  2 )        

ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕60 เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม ๒๕60 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติของ นายพรชัย 
เทพปัญญา เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พ้ืนที่เขตปทุมวัน และลงมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญฯ โดยก าหนดระยะเวลาในการศึกษา 180 วัน ประกอบด้วย 

1. นายพรชัย  เทพปัญญา 
2. นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล 
3. พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล 
4. นายภาส ภาสสัทธา 
5. นายวีรชัย พุทธวงศ์ 
6. นางสาวสวรรยา ธรรมอภิพล 
7. นายศรีสุวรรณ จรรยา 
8. นายนพพร ประภาอาภรณ์ 
9. นายวันชัย ถนอมศักดิ์ 

10. นางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง 
11. นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธนันท์ 
12. นางมรกต สนิทธางกูร 
13. นางเต็มศิริ จงพูนผล 
ต่อมาในคราวประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 4) ประจ าปี 

พุทธศักราช ๒๕60 เมื่อวันพุธที่  26 กรกฎาคม ๒๕60 ที่ประชุมได้ พิจารณาญัตติด้วยวาจาของ             
นายพรชัย เทพปัญญา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญฯ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนางค์ คันธุมธุรพจน์ เป็นกรรมการแทน นายศรีสุวรรณ จรรยา 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้ประชุมครั้ งแรกเมื่อวันจันทร์ที่  24 กรกฎาคม 2560             
ที่ประชุมมีมติเลือก นายพรชัย เทพปัญญา เป็นประธานกรรมการ  พลต ารวจตรี ประสพโชค พร้อมมูล             
เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายวีรชัย พุทธวงศ์ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง และเลือก                   
นางสาวสวรรยา ธรรมอภิพล เป็นกรรมการและเลขานุการ มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง คณะกรรมการวิสามัญฯ 
ได้ด าเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

ความเป็นมา 
เนื่องจากกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ได้เช่าที่ดินจากส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

บริเวณหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระราม 4 ติดกับสวนลุมพินี  พ้ืนที่จ านวน 104 ไร่ เพ่ือก่อสร้างโครงการ    
One Bangkok ซึ่งประกอบด้วย อาคารส านักงาน โรงแรม ร้านค้า ที่พักอาศัย ตลอดจนพ้ืนที่ท ากิจกรรม      
โดยเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นแลนด์มาร์คระดับโลก ทั้งนี้ การก่อสร้าง
โครงการขนาดใหญ่มักจะเกิดปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมกับประชาชน รวมทั้งชุมชนบริเวณใกล้เคียง 
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เช่น มลภาวะทางอากาศ เสียง ขยะสิ่งปฏิกูล การระบายน้ า การจราจร เป็นต้น อีกประการหนึ่งที่ส าคัญของ    
การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ คือ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งต้องมีการจัดท าประชาพิจารณ์
ส าหรับโครงการที่คาดว่าจะมีผลกระทบสูง โดยประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะตามกระบวนการ ประกอบด้วย การรับรู้ ปรึกษาหารือ ร่วมตัดสิน และการลงประชามติ  
ประกอบกับการด าเนินการโครงการ ต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างถ ูกต ้อง ตลอดจนมีการบร ิหารจ ัด การที ่เหมาะสมไม ่ท า ให ้ประชาชนได้ร ับความเด ือดร ้อน              
แต่เนื่องจากมีประชาชนร้องเรียนโครงการ One Bangkok พ้ืนที่เขตปทุมวัน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร    
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลประชาชนในพ้ืนที่ จึงได้เสนอญัตติเพ่ือให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษา
ปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พ้ืนที่เขตปทุมวัน 

ผลการศึกษา 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้จัดประชุมจ านวน 7 ครั้ง โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ        
เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 29 คน ครอบคลุมทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน (คน) วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม 
เจ้าของโครงการ   
ตัวแทนเจ้าของโครงการ (บริษัท เกษมทรัพย์วัฒน 
จ ากัด และบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ท (ประเทศไทย) จ ากัด) 

7 เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการและ
การด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ตัวแทนนิติบุคคลผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (บริษัท ไท-ไท 
วิศวกร จ ากัด และผู้เชี่ยวชาญที่ร่วมจัดท ารายงาน EIA 
ของโครงการ) 

9 

ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการ 
ตัวแทนชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการ (ชุมชนเคหะ 
บ่อนไก่ ชุมชนกุหลาบแดง และชุมชนซอยพระเจน) 

3 1. สอบถามข้อเท็จจริงเรื่องการจัด
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนระหว่างการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. รับฟังข้อห่วงกังวล รวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินโครงการ 

ตัวแทนผู้ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับพ้ืนที่โครงการ 
(บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากดั และบริษัท ธนบุรีพานิช 
จ ากัด) 

2 

ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลีย สถานทูตเยอรมัน 
และสถานทตูญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ  

8 

รวม      29      
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จากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการวิสามัญฯ สรุปข้อห่วงกังวลจากผู้ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยแยกตามกลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ ดังนี้  
กลุ่มผู้อาจได้รับผลกระทบ ข้อห่วงกังวลต่อโครงการ 
ชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการ 
ได้แก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ 
ชุมชนกุหลาบแดง และ
ชุมชนซอยพระเจน 

1. ชุมชนยังขาดความเข้าใจเรื่องผลกระทบและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ของโครงการ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อน เจ้าของโครงการควรลงพื้นที่
เพ่ือท าความเข้าใจและสร้างความชัดเจนให้ชุมชน 
2. ยังมีความกังวลว่าในทางปฏิบัติ บริษัทจะท าตามมาตรการที่ก าหนดไว้ได้จริง
หรือไม่ 
3. กังวลว่าหากมีการขยายพ้ืนที่โครงการในอนาคตจะท าให้เจ้าของโครงการไม่ต่อ
สัญญาเช่ากับชุมชน และคนในชุมชนจะไม่มีที่อยู่อาศัย 

ผู้ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ
พ้ืนที่โครงการ  

1. ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมมากข้ึนจากการด าเนินโครงการอาจส่งผลกระทบต่อ
การเดินทางของลูกค้าและกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ไม่มีความมั่นใจว่ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบของโครงการจะสามารถลดผลกระทบจากการจราจร 
ได้จริง 
2. กังวลเรื่องการส่องสะท้อนแสงจากกระจกของตึกสูงโครงการ                          
One Bangkok อาจส่งผลกระทบกับอาคารที่ตั้งอยู่รอบโครงการ 
3. ไม่มีความชัดเจนเรื่องช่องทางการร้องเรียนเมื่อมีผลกระทบหรือความเสียหาย
เกิดข้ึนทั้งในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินโครงการ 
4. กังวลว่าข้อห่วงกังวลของตนเองที่ให้กับบริษัทที่ปรึกษาจะไม่ปรากฏอยู่ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน 
และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร 

ตัวแทนจากสถานทูต
ออสเตรเลีย สถานทูต
เยอรมัน และสถานทตูญี่ปุ่น  

1. ในระยะก่อสร้าง มีความกังวลเรื่องเสียง ฝุ่นละออง และความปลอดภัย 
2. ในระยะด าเนินการ มีความกังวลเรื่องปริมาณการจราจรที่จะเพ่ิมมากข้ึน 
เนื่องจากปัจจุบันการจราจรในพื้นที่ติดขัดมากอยู่แล้ว นอกจากนี้ การประเมินผล
กระทบเป็นเพียงการคาดการณ์โดยใช้แบบจ าลองเท่านั้น ในความเป็นจริงอาจมี              
การคลาดเคลื่อนได้ 
3. ไม่ม่ันใจว่ามาตรการที่ก าหนดจะสามารถลดผลกระทบด้านจราจรในพื้นที่ได้จริง 
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จากการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ คณะกรรมการวิสามัญฯ  มีข้อสังเกต
ดังต่อไปนี้  

1. ข้อสังเกตเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ :  
คณะกรรมการวิสามัญ ได้ท าการร้องขอข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากกลุ่มงานศึกษา
และวิเคราะห์ฯ ส านักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แต่ยังมีประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
รายงานที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.) ดังนั้น คณะกรรมการ
วิสามัญฯ จึงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการและผลกระทบจากการด าเนินโครงการ  
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิสามัญฯ มีความเห็นว่าการท างานของคณะกรรมการวิสามัญฯ ควรเป็นไปใน  
แนวคู่ขนานเชิงสร้างสรรค์กับการท างานของ คชก. ทั้งนี้ คณะกรรมการวิสามัญฯ มีข้อสังเกตต่อประเด็น
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการจากการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
              1.1  การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรของโครงการเป็น เพียงการคาดการณ์โดยใช้
แบบจ าลอง หากในอนาคต ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามแบบจ าลองและเกิดผลกระทบขึ้น กรุงเทพมหานคร
อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาต 
      1.2 การพิจารณาผลกระทบต้องค านึงถึงผลกระทบระยะยาว  อย่างน้อยต้องครอบคลุม
ในระยะ 60 ปี ตามสัญญาเช่าที่ดิน 30 ปี + 30 ปี ซึ่งต้องพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของเมืองทั้งด้าน
การจราจร สิ่งแวดล้อม สังคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ 

2. ข้อสังเกตเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม :    
ผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินโครงการต้องครอบคลุมทุกกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ 
การรับฟังความเห็นจากผู้ที่อยู่รอบพ้ืนที่โครงการเท่านั้นอาจไม่เพียงพอ นอกจากนี้ การด าเนินกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนของโครงการขาดการเปิดเผยร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อผู้มี   
ส่วนได้เสีย (Public Review) ถึงแม้ว่านิติบุคคลผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการจะยืนยันว่าได้ด าเนินการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนแล้ว แต่ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีความ
มั่นใจว่าข้อห่วงกังวลของตนเองได้รับการระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือไม่  อย่างไร 
และมีการน าข้อห่วงกังวลไปพิจารณาอย่างไรบ้าง อีกทั้งผู้มีส่วนได้เสียไม่อาจทราบได้เลยว่าข้อมูลที่บริษัทแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบในช่วงการรับฟังความเห็นเป็นข้อมูลเดียวกับที่ปรากฏในรายงานฉบับที่ยื่นให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ (คชก.) พิจารณาหรือไม่ นอกจากนี้         
ผู้มีส่วนได้เสียจากการด าเนินโครงการไม่มีความม่ันใจเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบและการก าหนดมาตรการลด
ผลกระทบของโครงการในประเด็นหลักๆ ได้แก่ การจราจร การจัดการขยะ และมลพิษ รวมทั้งปัญหาในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างว่ามาตรการเหล่านั้นจะป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้จริง 

คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้าง
โครงการและมีข้อสรุป ดังต่อไปนี้  

1. เจ้าของโครงการต้องเปิดเผยร่างข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ
ประชาชนผ่านช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย และเปิดช่องทางรับฟังความเห็นเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ความเห็น           
ที่ครอบคลุมมากที่สุดตามเจตนารมณ์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 มาตรา 58 
มาตรา 59 และมาตรา 78 ซึ่งมาตรา 58 ระบุว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผล
จากหน่วยงานรัฐก่อนการด าเนินการหรืออนุญาต 
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2. เจ้าของโครงการควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
ทางเลือกในการจัดการมากกว่าใช้ข้อมูลการคาดการณ์จากแบบจ าลองเพียงอย่างเดียว  ควรมีการก าหนด
แผนการรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการชดเชยหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยระบุผู้รับผิดชอบ
และระยะเวลาให้ชัดเจน ทั้งนี้ แผนการและมาตรการควรต้องได้รับความเห็นพ้องจากผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
ด้วย ไม่ใช่เพียงได้รับความเห็นชอบจาก คชก.เท่านั้นเพ่ือความยั่งยืนของโครงการในการอยู่ร่วมกับชุมชน และ
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ต้องยึดถือตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 58 ที่ก าหนดให้รัฐต้องระวังให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้
มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม และโดย
ไม่ชักช้า 

3. เนื่องจากโครงการฯ ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน 
กรุงเทพมหานคร (คชก.) คณะกรรมการวิสามัญฯ จึงไม่สามารถก้าวล่วง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการวิสามัญฯ 
มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความรับผิดชอบของผลจากการด าเนินโครงการ และมีความเห็นว่า คชก.
ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครต้องสามารถด าเนินการก ากับดูแลให้เจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกรุงเทพมหานครต้อง
รับผิดชอบต่อความเสียหายในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตตามมาตรา 58 ซึ่งระบุอย่างชัดเจนว่าการด าเนินการ
ใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือมีส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่าง
รุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
ก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 
 
           
         (นายพรชัย เทพปัญญา) 
                  ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ 


